

“เงิน” ในยุคดิจิทัล

Digital Money Currently

ชมพูนุช ศิริวุฒิปันธุ์

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Email : Ch_pooh@yahoo.com

บทคัดย่อ

เงิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและของโลก ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเงิน เป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ในสังคม ปัจจุบันนี้การใช้จ่ายเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีวิวัฒนาการในการให้มนุษย์ในสังคมใช้จ่ายเงินได้อย่างง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีในระบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้การใช้จ่ายเงินของคนในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้า ใช้บริการต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ในยุคดิจิทัลนี้เมื่อการใช้เงินเป็นไปอย่างสะดวกสบายและรวดเร็วแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่ามีความปลอดภัยเต็มรูปแบบ เพราะทำให้การโจรกรรมหรือมีมิจฉาชีพทางการเงินเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลหรือผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ก็ต้องมีความระมัดระวังรอบคอบที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยเช่นกัน

ซึ่งหากกล่าวเกี่ยวกับเงินในยุคดิจิทัลนั้น ที่มีทั้งวิวัฒนาการรวมถึงผลดีและผลเสียในการใช้งานควบคู่กันไป เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้เงินจึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้จ่ายเงินในระบบดิจิทัลหรือระบบออนไลน์ให้เข้าใจ เพื่อป้องกันการเกิดการโจรกรรม รวมถึงรู้จักที่จะวางแผนในการใช้เงินในปัจจุบันด้วย

คำสำคัญ : เงินยุคดิจิทัล ดิจิทัล

Abstract

Money is one factor that has been used in living since the past to the present and it helps to drive the economy of the country and the world. Which at the present times, money is the fifth factor of human society. Nowadays, spending about money has changed a lot. There is an evolution in human society to spend money more easily with digital technology in modern times which making the spending of people in the modern times to fast and convenient. Whether to buy products, use of various services or use of investment funds to do business, it is convenient and fast. But in this digital age, when spending money is convenient and fast, it does not mean that there will be full security. Because of increased theft or to have more financial fraud. Which

users about spending via digital systems or online systems, must be careful to spend money for their own safety as well.

If talking about money in the digital age, the money in that digital age that has both evolution as well as good results and disadvantages in using together. When the technology is progressing and changing rapidly , money users should learn about digital spending systems or online systems to understand to prevent theft and including knowing where to plan the current use of money as well.

Keywords : Digital Money, Digital

บทนำ

เงิน เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่มีการยอมรับกันโดยทั่วไปในการใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า หรือการบริการต่างๆ และเงินมีหน้าที่ในการใช้ที่เป็นมาตรฐานในการเทียบมูลค่าของสิ่งของที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้สะดวกและมีมาตรฐานได้ง่ายขึ้น และเงินยังสามารถใช้ในการชำระหนี้สินได้ตามกฎหมายอีกด้วย เงินยังมีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกระบบ หรืออาจกล่าวได้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกัน

เงิน คือ วัตถุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน เป็นตัวแทนการวัดมูลค่าของสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน เงินตราในอดีตเริ่มจากการใช้เปลือกหอย อัญมณี ต่อมาพัฒนามาเป็นโลหะ ปัจจุบันที่ใช้เป็น เหรียญกษาปณ์ และ ธนบัตร

เมื่อย้อนกลับไปยังอดีต เงินที่ใช้จ่ายกันนั้นยังไม่มีลักษณะเป็นเหรียญหรือธนบัตร เหมือนปัจจุบัน หากแต่เป็นการใช้เปลือกหอย อัญมณีต่างๆ มาใช้แลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าในการซื้อสินค้า ต่อมายุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลง เงินตราจึงมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สำหรับชนชาติไทยสันนิษฐานว่าได้มีการนำโลหะเงินมาใช้เป็นเงินตรามาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย เรียกว่า เงินพดด้วง ซึ่งมีเอกลักษณ์ เป็นของตัวเอง และแสดงให้เห็นถึงความเจริญของชนชาติไทยที่ได้ผลิตเงินตราขึ้นใช้ขึ้นเอง เป็นเวลาหลายร้อยปีจวบจนมีการนำเงินเหรียญตามแบบสากลเข้ามาใช้

ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สำคัญ พระองค์มีพระราชดำริว่า มาตรฐานของไทยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น คือ ชั่ง ตำลึง บาท สลึง เฟื้อง เป็นระบบที่ยากต่อการคำนวณ และการจัดทำบัญชี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปรับปรุงใหม่ โดยใช้หน่วยเป็นบาท และสตางค์ โดยกำหนดว่า 100 สตางค์ เป็น 1 บาท ตั้งแต่พุทธศักราช 2441 อันเป็นมาตรฐานเงินตราไทยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นำพระบรมรูปของพระองค์ประทับลงบนเหรียญ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยประทับลงบนเหรียญกษาปณ์ รูปแบบเงินจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจนมาถึงปัจจุบันที่มีทั้งเหรียญและธนบัตรในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้เมื่อมีเงินตราเกิดขึ้นแล้ว จึงทำให้เกิดสถาบันทางการเงินต่างๆ ตามมาอีกด้วย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นสถานที่หรือหน่วยงานให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการฝากเงิน เก็บออมเงินหรือแม้กระทั่งกู้ยืมเงินเพื่อไปทำธุรกิจหรือเพื่อการบริโภคต่างๆ ทำให้เกิดการหมุนเวียนระบบเงินตรา เศรษฐกิจในประเทศได้อีกด้วย กล่าวได้ว่าสถาบันทางการเงินจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนตามเทคโนโลยีของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง ในสมัยอดีต การฝากเงิน ถอนเงิน เราจะต้องเดินทางไปยังสถาบันการเงินที่เราใช้บริการอยู่นั้น ที่ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด แต่ในยุคปัจจุบันเราสามารถทำการฝาก ถอนเงินหรือ ปรับสมุดบัญชีได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านตู้ระบบรับฝาก ถอน โอนเงินที่มีอยู่ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่เราจะใช้บริการ เป็นความสะดวกสบาย รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ปัจจุบันนี้การเงินยังได้มีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยเศรษฐกิจ สังคมในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าตลอดเวลา มีเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมนุษย์เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอย หรือทำธุรกรรมทางการเงิน

เมื่อพูดถึงหัวข้อที่กล่าวว่าเงินในยุคดิจิทัลนั้น จะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพกเงินสดติดตัวในจำนวนมาก เพื่อที่จะไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้า เนื่องด้วยเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น มีการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้บัตรเครดิต การใช้บัตรเอทีเอ็ม ทำให้ง่ายต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น หรือแม้แต่การที่เราอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน หรือที่ใดไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเราก็สามารถใช้จ่ายเงินอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปธนาคาร ยกตัวอย่าง การสั่งซื้อของออนไลน์ เพียงแค่เราทำการสั่งซื้อ ระบบจะมีการเรียกเก็บชำระเงิน อาจจะเป็นการชำระด้วยการตัดยอดบัตรเครดิต การโอนเงิน การชำระด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ ทำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้มากขึ้น เป็นต้น

การใช้เงินในการเดินทางไปต่างประเทศ ในสมัยอดีตเมื่อเราเดินทางไปยังประเทศต้องทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และพกเงินสดติดตัวไปเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความทันสมัยและความเจริญก้าวหน้าทางการเงินในยุคปัจจุบันทำให้เราไม่จำเป็นต้องพกเงินสดไปจำนวนมาก เพียงแค่เรามีบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดที่สามารถใช้งานในต่างประเทศได้ เมื่อเราเดินทางไปยังประเทศใด เราก็เพียงแค่ไปกดเงินสดตาม ตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ระบุว่าสามารถใช้บัตรที่สามารถใช้งานทั่วโลกได้ แล้วกดเงินออกมา เงินที่จะได้รับจากตู้ก็จะเป็นธนบัตรสกุลเงินของประเทศที่เราเดินทางนั่นเอง รวมถึงหากเรามีการแจ้งธนาคารที่เราฝากเงินไว้ล่วงหน้าว่าเราจะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ แล้ว เมื่อเรากดเงินออกมา ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนว่า เรากดเงินออกไปจำนวนเท่าไร คิดเป็นเงินไทยเท่าไร รวมถึงยอดเงินคงเหลือในบัญชี เพื่อป้องกันการเกิดการโจรกรรมทางการเงินให้กับทางใช้บริการอีกด้วย

แม้ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีไปมากเช่นไร เงินก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ทั่วโลก เพราะเงินนั้นสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันได้เป็นปัจจัย 4 ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม จะเป็นการซื้อตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ในปัจจุบันก็สะดวกง่ายมากขึ้นโดยใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟน บัตรเครดิตต่างๆ หรือมีการ

ใช้คูปองแทนเงินสด การสะสมแต้มแลกใช้ซื้อสินค้าแทนเงินสดเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภค ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้อีกทางหนึ่ง

แม้แต่การรักษาโรคต่างๆ ในการไปใช้บริการทางโรงพยาบาล จะมีสถาบันหรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วย การทำประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ เมื่อเวลาเราเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุ หากเรามีประกันชีวิตสามารถเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน หรือบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทางหน่วยงานจะเป็นผู้สำรองจ่ายให้ผู้ให้บริการ หรือจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ที่ผู้ทำงานแต่ละคนจะต้องมีการสมัครประกันสังคมไว้เพื่อไว้ใช้รักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ทางสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้เข้ารับการรักษได้โดยชำระค่ารักษาเพิ่มเติมหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหน่วยงานได้ระบุไว้ นับว่าเป็นความสะดวกสบาย การได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

หากถามว่า เงิน มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดในปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ว่า เงินถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในสังคมปัจจุบัน หากเรามองย้อนไปในอดีตในสมัยที่ยังไม่มีค่าจำกัดความว่า เงิน นั้น มนุษย์เรามีการแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้โดยการใช้หนังสัตว์ เครื่องดินเผา ที่มนุษย์ได้กำหนดขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่า และต่อมาจึงได้วิวัฒนาการในการแลกเปลี่ยนสินค้า การซื้อขายด้วยการใช้วัตถุ สิ่งของ ที่มีมูลค่ามากขึ้น เช่น ทอง เพชร หิน อัญมณีต่างๆ จนกลายมาเป็นรูปแบบเงินในปัจจุบัน ซึ่งในยุคสังคมปัจจุบันไม่ว่าเราจะทำอะไร ลงทุน ใช้จ่าย หรือเก็บออมล้วนต้องใช้เงินทั้งสิ้น เพียงแต่นำมาใช้ในลักษณะใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ จึงถือได้ว่า เงิน เป็นปัจจัยหลักสำคัญปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในสังคมในปัจจุบันนี้เช่นกัน

เมื่อกล่าวถึงความสำคัญหรือความจำเป็นของเงินนั้น แนนอนว่าเมื่อเงินมีความสำคัญต่อคนในสังคม จึงทำให้เกิดสถาบันทางการเงินเกิดขึ้นมากมายในสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายในสังคม เกิดวิวัฒนาการในการใช้เงิน กระทั่งเกิดการโจรกรรมทางการเงินง่ายขึ้นตามไปด้วย เงินในยุคดิจิทัลนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีทั้งผลดีและผลเสียสามารถกล่าวได้ ดังนี้

ผลดี ของ เงิน ในยุคดิจิทัล

กล่าวถึงผลดีของเงินในยุคดิจิทัล ยุคดิจิทัลในปัจจุบันถือเป็นยุค 4G และกำลังเข้าไปสู่ยุค 5G นั้น การใช้เงินในยุคนี้เป็นสิ่งที่สะดวกรวดเร็วใช้งานง่าย ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใดในโลกก็สามารถใช้เงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านคิวอาร์โค้ด หรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ สะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย ไม่ต้องพกเงินสดติดตัว หรือแม้แต่การลงทุนต่างๆ ที่อาจมีการใช้จ่ายซื้อขายกันในมูลค่าหลักล้านบาท ก็สามารถโอนได้ จ่ายเช็คได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือเงินไปทำธุรกรรมการค้าเพื่อให้เกิดอันตรายจากมิจฉาชีพได้ ทำให้เห็นว่าในยุคดิจิทัลนั้น ทุกอย่างล้วนมีความสะดวกสบายมากขึ้น และในอนาคตก็จะมีพัฒนาการมากขึ้นไปอีก เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในสังคมให้มีความก้าวหน้ารวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ผลเสีย ของ เงิน ในยุคดิจิทัล

หากจะกล่าวถึงผลเสียในเรื่องของเงินในยุคดิจิทัล จะเห็นได้ว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ำไปมากเช่นไรก็ไม่สามารถขัดขวางการโจรกรรมทางการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพได้เลย ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายเงินในยุคดิจิทัลจะมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันใจ ไม่เสียเวลา แต่ก็มีความไม่ปลอดภัยซ่อนอยู่เช่นกัน ยกตัวอย่าง การโจรกรรมทางการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพทางโทรศัพท์ ที่คนในสังคมมักพบบ่อยมากที่สุด เมื่อมิจฉาชีพโทรเข้าเบอร์ผู้ที่รับสายและหลอกล่อให้ทำธุรกรรมทางการเงิน โดยอาจอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางธนาคารที่เราใช้บริการอยู่มาขอข้อมูล และให้เราบอกข้อมูลต่างๆ เพียงเท่านี้กลุ่มมิจฉาชีพก็สามารถโจรกรรมทางการเงินได้ หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงให้โอนเงินผ่านการซื้อสินค้า โดยผู้ซื้อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะทาง เฟซบุ๊ก(Facebook) ไลน์(Line) หรืออินสตาแกรม(Instagram) แต่ไม่มีการตรวจสอบว่าร้านค้าที่ตนสั่งซื้อสินค้านั้น มีการส่งของจริงหรือไม่ หากโดนหลอกไปซื้อสินค้ากับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ เมื่อเรากลับส่งให้โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับของ ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะกระทำการแบบเดิมซ้ำๆ โดยการเปลี่ยนชื่อบัญชีไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เมื่อพบเหตุการณ์ลักษณะนี้จึงต้องรีบดำเนินการเข้าแจ้งความ ในบางครั้งอาจต้องมีการรวมกลุ่มผู้เสียหายจำนวนหลายคนเพื่อเข้าไปทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี ซึ่งเหล่าสามารถพบเห็นข่าวลักษณะนี้ได้เรื่อยๆ ไม่เพียงแต่เป็นการหลอกลวงการให้ซื้อสินค้าเท่านั้น บัตรเครดิต บัตรกดเงินต่างๆ มีความอันตรายแอบแฝงอยู่ไม่แพ้กัน ยกตัวอย่าง เวลาเราไปซื้อสินค้า หรือใช้บริการตามร้านที่รับบัตรเครดิตต่างๆ ในบางครั้งเรามักให้บัตรแก่พนักงานโดยไม่เดินตามไปตรวจสอบพนักงานที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพแฝงอยู่จะทำการจดข้อมูลหน้าบัตรและหลังบัตร เพียงเท่านี้มิจฉาชีพเหล่านี้ก็สามารถกระทำการโจรกรรมทางการเงินผ่านบัตรเครดิตของเราได้โดยที่เราไม่สามารถทราบได้เลย จนกว่าจะเห็นรายการในใบแจ้งยอดชำระ เป็นต้น

ดังนั้นเห็นได้ว่า เงินในยุคดิจิทัลนั้นมีทั้งผลดี และผลเสียควบคู่กันไปเช่นกัน เมื่อเราใช้บริการเงิน ผ่านระบบต่างๆในยุคปัจจุบันจึงควรมีความรอบคอบ รู้จักสังเกต ระวังตระวังและมีการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะใช้งาน การทำธุรกรรม ไม่ว่าจะโอนเงิน จ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ต หรือการใช้บัตรเครดิตต่างๆ เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทางการเงินจากมิจฉาชีพ หรือการถูกล่อลวงให้โอนเงิน และเพื่อความสบายใจในการที่จะใช้จ่ายใช้สอย เพราะเนื่องจากในยุคสมัยนี้สิ่งต่างๆ ล้วนมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย หากเราไม่รอบคอบ และไม่ทันสังเกต อาจเป็นภัยแก่ผู้ใช้งานตามลักษณะข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมปัจจุบันนี้ได้

นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีมากขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ตโฟน(Smart Phone) ที่เข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมในยุคปัจจุบันมากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยเสริมในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วยความก้าวหน้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อต่างๆ นั้นได้ส่งผลมาถึงระบบการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเรียกว่าสมาร์ตโฟน(Smart Phone) ด้วยเช่นกัน หรือ Payment Mobile นั่นเอง ระบบการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้มีการพัฒนาให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยยุคปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้งานได้เริ่มมี

จำนวนมากขึ้น รวมถึงกลุ่มคนที่ใช้งานจริงก็สามารถนำไปสอนให้กับกลุ่มคนรุ่นก่อนที่ยังไม่เคยทดลองใช้และกังวล เรื่องการใช้งานให้มีความเข้าใจ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้จำนวนผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินผ่าน ระบบโทรศัพท์มือถือมีจำนวนมากขึ้น และเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากเทคโนโลยีของระบบออนไลน์ต่างๆ พัฒนามากขึ้นเท่าไร ทำให้ระบบการใช้จ่ายหรือชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์มีการพัฒนามากขึ้นไปอีก ทำให้เกิดรูปแบบในการใช้จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์มีหลากหลาย รูปแบบมากขึ้น ยกตัวอย่าง ระบบ E-Payment หรือ Paypal ทำให้เกิดการรับ-จ่ายเงินที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าเมื่อเทคโนโลยีทางการเงินในระบบออนไลน์ ระบบดิจิทัลมีการพัฒนามากขึ้น เท่าไร กลุ่มมิชชันนารีก็ยังคงจะเพิ่มจำนวนตามไปด้วย ผู้ใช้งานในระบบต่างๆ จึงต้องมีการใช้งานอย่างรอบคอบและ ระมัดระวังด้วยเช่นกัน *ซึ่งในตอนนี้บางธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตได้มีการแก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนไปใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Geolocation หรือ การยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยีระบุพิกัด โดยธนาคารสามารถเปรียบเทียบ ได้ว่าตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้ทำธุรกรรมนั้นตรงกับตำแหน่งที่เจ้าของบัตรนั้นแจ้งตรงหรือไม่ ซึ่งจะสามารถช่วยลด การทุจริตที่เคยเกิดขึ้นได้ ซึ่ง Geolocation นับว่า มีดีใหม่แห่งการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินด้วยการยืนยัน ตัวตนผ่าน Geolocation เวลาเราทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูบัตรเครดิต การลงทะเบียน หรือธุรกรรมอื่นๆ ทั้ง แบบออนไลน์และออฟไลน์ ย่อมต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการขโมยตัวตนไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ยกตัวอย่าง การข่มขู่ หลอกหลวง หรือการฟอกเงิน โดยกระบวนการเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการใช้บริการทาง การเงินในหลายประเทศ การยืนยันตัวตนสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อ ยืนยันตัวตน หรือ จะเป็นรูปแบบ OTP (One Time Password) ผ่านระบบ SMS บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นที่นิยมกัน มากเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด สำหรับสถาบันการเงินนั้น มีการยืนยันตัวตนที่เรียกว่า KYC (Know Your Customer) คือ ระบบการยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันอาชญากรรม หรือการฟอกเงินของลูกค้า โดยเป็นการทำความ รู้จักกับลูกค้าที่ไม่เพียงแต่รู้ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป แต่ต้องแจ้งถึงที่มาที่ไปของเงินด้วย

จากหัวข้อเงินในยุคดิจิทัลที่กล่าวมานั้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การออมเงิน ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้เงินในรูปแบบต่างๆที่กล่าวมา ในปัจจุบันยังมีสกุลเงินดิจิทัลอีกประเภทหนึ่งที่มีความ นิยมในกลุ่มผู้ที่ศึกษาและใช้งานจริงขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง หรือที่เรียกกันว่า บิทคอยน์ (Bitcoin) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม และแพร่หลายอย่างมาก สามารถกล่าวเกี่ยวกับเงินดิจิทัลประเภทนี้ได้ ดังนี้

Bitcoin อ่านว่า บิทคอยน์ คือ สกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใคร เป็นเจ้าของบิทคอยน์ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท บิทคอยน์ถูกสร้างขึ้น มาด้วยกลุ่มนักพัฒนาเล็กๆ กลุ่มหนึ่งตลอดจนบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก โดยระบบของบิทคอยน์ถูกนำมาใช้โดยคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์บิทคอยน์ ถือเป็นสกุลเงินแรกของโลกที่ถูก เรียกว่า คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency)

บิทคอยน์สามารถใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าออนไลน์ อาจคล้ายกับระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต ความพิเศษของบิทคอยน์ คือไม่มีสถาบันการเงินไหนสามารถควบคุมบิทคอยน์ได้ ซึ่งนั่นทำให้ผู้ที่ใช้งานบิทคอยน์ จะมีความสบายใจในการใช้งานเพราะแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ไม่สามารถควบคุมหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ เนื่องจากระบบบิทคอยน์ นั้นมีธนาคารเป็นของตัวเอง

ผู้ที่คิดค้นและพัฒนาบิทคอยน์ คือ นักพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ผู้ใช้นามแฝงว่าซาโตชิ นาคาโมโตะ เป็นผู้พัฒนาบิทคอยน์ ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบจ่ายเงินที่อ้างอิงอยู่บนการถอดสมการคณิตศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างสกุลเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและธนาคาร สามารถส่งหากันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆ

บิทคอยน์เป็นสกุลเงินที่ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกับธนบัตร แต่บิทคอยน์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากไฟล์คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักพัฒนาซึ่งหากใครต้องการที่จะผลิตบิทคอยน์ นั้น จะต้องมีการที่เรียกกัน

ในทางขุด ซึ่งก็คือการหาเหรียญใหม่ๆ แข่งกันกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบในการขุดที่จัดวางไว้ให้เท่านั้น ซึ่งบางครั้งเรียกคอมพิวเตอร์นั้นว่าเครื่องขุด แต่ละรุ่นก็จะมีสเปคหรือรายละเอียดรวมถึงราคาที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน เมื่อทำการขุดตามเครือข่ายของ บิทคอยน์ในระบบก็จะมีการดอนส่งระบบเงิน บิทคอยน์กันตามระบบที่เครือข่ายที่ได้วางไว้

บิทคอยน์ไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้ใช้หรือสถาบันทางการเงินใดๆ เพราะเป็นการใช้งานทางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบิทคอยน์เท่านั้น จึงทำให้ผู้ที่ใช้งานสามารถมีบัญชีบิทคอยน์ ได้หลายๆ บัญชี โดยไม่มีข้อมูลส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง รวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เหมือนกับธนาคารทั่วไป ซึ่งสมุดบัญชี บิทคอยน์จะมีการใช้งานหรือตรวจสอบได้นั้นมักเรียกกันว่า บล็อกเชน ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดบัญชีของธนาคารกลางที่สามารถบอกการเคลื่อนไหวการโอนเข้าโอนออกของบิทคอยน์ได้

หากจะกล่าวถึงเรื่องบิทคอยน์ในประเทศไทยนั้นสามารถกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มผู้ที่สนใจมีความกระตือรือร้นในการใช้เครือข่ายของบิทคอยน์เป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ที่สนใจได้มีการศึกษาข้อมูลและทำการใช้งานเกี่ยวกับระบบสกุลเงินบิทคอยน์มากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะเนื่องจากสกุลเงิน Bitcoin นั้นเป็นสกุลเงินในระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนสกุลเงินที่ไร้ตัวตน หรือบางคนไม่ให้การยอมรับและสนับสนุนเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินจริงและยากต่อการทำความเข้าใจที่จะใช้เงินในรูปแบบลักษณะนี้ สกุลเงินบิทคอยน์จึงเป็นเพียงสกุลเงินหรือเครือข่ายการลงทุนในกลุ่มผู้ที่ศึกษาและผู้ที่มีใจเท่านั้น

ถึงอย่างไรก็ตามนักคอมพิวเตอร์หรือกลุ่มผู้ลงทุน ผู้ที่สนใจก็ยังให้การยอมรับและเริ่มใช้งานเครือข่ายของบิทคอยน์ต่อไป แม้ว่าค่าเงินของบิทคอยน์จะมีความผันผวนมากก็ตาม และแม้ว่าการลงทุนเกี่ยวกับบิทคอยน์จะยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากเท่าที่ควร แต่ตลาดทางการเงินก็เริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นโดยมีการเปิดตลาดแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ตามเว็บไซต์ให้บริการ

นอกจากกลุ่มผู้ลงทุนหรือนักคอมพิวเตอร์ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนบิทคอยน์แล้ว ปัจจุบันยังมีธุรกิจร้านค้าที่ให้ความสนใจในการนำบิทคอยน์มารองรับการชำระเงิน เช่น ร้านลิ้มเหล่าน้ำหวง เจ้าของตำนานลูกชิ้นปลากระโดดได้ ผู้สร้างสรรค์ความอร่อย มาอย่างยาวนานกว่า 80 ปี แต่ไม่ได้ยอมจำนนต่อเทคโนโลยีใดๆ ล่าสุดมีการนำเอาความล้ำด้านการชำระเงินที่ ถูกกล่าวถึงมากที่สุดขณะนี้ หรือที่เรียกว่าเงินสกุลบิทคอยน์ ซึ่งไม่แน่ว่าอีกไม่ถึง 10 ปี ข้างหน้าสกุลของบิทคอยน์จะขยายตัวไปทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

ซึ่งปัจจุบันสกุลของบิทคอยน์ ที่ว่านี้มีร้านค้าและบริการทั่วโลก เปิดรับชำระด้วย บิทคอยน์เพื่อการแลกเปลี่ยนซื้อขายแล้วกว่า 100,000 ร้านทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าร้านค้าในญี่ปุ่น กว่า 300,000 ร้านพร้อมใจกันเปิดรับชำระด้วยบิทคอยน์ภายในปี 2017 รวมถึงประเทศไทยเองก็ไม่ได้ตกเทรนด์แต่อย่างใด เพราะตอนนี้ ร้านลิ้มเหล่าน้ำหวง ตำนานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากระโดดได้ ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าแรกในประเทศไทยที่รับชำระเงินค่าอาหารด้วยบิทคอยน์แล้ว พูดง่าย ๆ ก็คือต่อให้คุณไม่พก กระเป๋าสตางค์ เดินเข้าร้านลิ้มเหล่าน้ำหวง แต่มีบิทคอยน์ติดตัวก็สามารถลิ้มชิมรสความอร่อย กับก๋วยเตี๋ยวขามโปรด หรือสัมผัสความร้อนฉ่ำของเครื่องแน่นๆ ผ่านเมนูแซ่บเวอร์อย่าง “ต้มโคล้ง แซลมอน” ที่ได้รับรางวัลการันตีจากรายการ "The Dish เมนูทอง ได้ง่าย ๆ

ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่นำเข้ามาใช้ในยุคปัจจุบัน มีความสะดวกสบายรวดเร็ว พร้อมเพย์ คือเป็นระบบการเงินแบบอีเพย์เมนต์ (E-Payment) ซึ่งบริการที่ธนาคารไทย 15 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น (เดิมใช้ชื่อว่า Any ID) โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือถือแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน

ในการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมรายการเป็นแบบในเขต ข้ามเขต หรือรายการในธนาคารเดียวหรือต่างธนาคารเหมือนกับการโอนเงินในรูปแบบเดิม แต่จะอ้างอิงวงเงินในการโอนเงินแต่ละครั้ง ซึ่งค่าธรรมเนียมจะถูกกว่า คือ

- โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- โอนเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 2 บาท
- โอนเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 5 บาท
- โอนเงินมากกว่า 100,000-วงเงินสูงสุดตามแต่ละธนาคารกำหนด ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 10 บาท

ซึ่งในการเปิดใช้พร้อมเพย์นั้นมีวิธีการสมัคร คือ ผู้ที่สนใจจะใช้บริการรับโอนเงินพร้อมเพย์ต้องลงทะเบียนกับธนาคารก่อน เพื่อผูกบัญชีเงินฝากกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้โดย

- เลือกบัญชีเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ต้องการใช้เป็นบัญชีในการรับเงิน โดยต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีร่วม

- แจ้งลงทะเบียนกับธนาคารที่เราเลือกผ่านช่องทางที่ธนาคารแต่ละแห่งเตรียมไว้ให้บริการ เช่น เอทีเอ็ม, Internet Banking, Mobile Banking หรือที่สาขานาการ
- แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือเลขประจำตัวประชาชน
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด เช่น สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียน ซึ่งเราจะต้องเป็นทั้งเจ้าของบัญชีเงินฝากและเจ้าของเบอร์โทรศัพท์

ทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนหนึ่งหมายเลข จะใช้ผูกหรือจับคู่กับบัญชีเงินฝากปลายทางได้ 1 บัญชีเท่านั้น จะผูกเลขเดียวซ้ำบัญชีไม่ได้ แต่ 1 บัญชีสามารถผูกได้ 3 หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเราสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายโอนเงินนั้นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้บริการก็สามารถโอนเงินให้ผู้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละธนาคารกำหนดได้ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต ตู้เอทีเอ็ม หรือธนาคารสาขา แต่หากเราเป็นผู้รับโอนเงินจะต้องลงทะเบียนผูกบัญชีก่อน จึงจะสามารถรับโอนเงินได้ เท่ากับว่าหากเราต้องการโอนเงินให้ใคร ก็ไม่จำเป็นต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารของเขาก่อนต่อไป รู้เพียงแค่เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับก็สามารถโอนเงินให้ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรือตู้เอทีเอ็มก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคาร ซึ่งระบบพร้อมเพย์ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และเป็นที่ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า เงินในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจำกัดซึ่งเท่าที่กล่าวมานั้นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการของเงิน ในรูปแบบที่ใช้กันในยุคปัจจุบัน และยังจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นว่าคนในสังคมไม่จำเป็นต้องพกเงินสดอีกต่อไป เพราะในปัจจุบันไม่ว่าร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ก็มีการรับชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบโทรศัพท์มือถือ ที่เรียกว่า Mobile Banking หรือเป็นคิวอาร์โค้ด เพียงเท่านี้ก็สามารถจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้า รับบริการต่างๆได้แล้ว การสะสมแต้มแลกคะแนน แลกคูปองส่วนลด เพื่อใช้แทนเงินสดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและเป็นการโฆษณาการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสนใจและมีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

แต่จากที่กล่าวไปแล้วว่าการเงินพัฒนาไปรวดเร็วเช่นไร ในด้านมิฉฉาชีพก็จะพัฒนาตามไปด้วยเช่นกันนั้น ยังมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงิน ในยุคดิจิทัล ซึ่งการคือ ปัญหาหนี้สินและความเหลื่อมล้ำทางสังคม คือ คนในสังคมปัจจุบันเมื่อมีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าหรือการใช้จ่ายเงินแล้วมักลืมนำวงรายรับและรายจ่ายที่ตนเองนั้นได้รับ จึงทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา ยกตัวอย่าง บางคนเงินเดือน 25,000 บาท แต่ใช้บัตรเครดิตูดจ่ายชำระสินค้า จ่ายค่าบ้าน ค่ารถ หรือค่าเดินทาง หากผู้ใช้ไม่มีการวางแผนในการใช้เงินที่ติดอกจ่อให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาได้ บางคนยอมใช้จ่ายเงินเพื่อความหรูหรา เพื่อแสดงถึงฐานะในสังคม โดยอาจโพสต์ลงทางโซเชียล ให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยการใช้จ่ายบัตรเครดิต การชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ อาจทำให้เกิดทั้งปัญหาหนี้สิน รวมถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ เพราะในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักมองบุคคลที่ภายนอกกว่ามีฐานะเช่นไรโดยมองจากการแต่งกาย

การใช้โทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิตต่างๆ เมื่อเวลาไปใช้บริการที่ใดก็มักได้รับการบริการที่แตกต่างไปจากบุคคลที่แต่งกายธรรมดา ไม่มียี่ห้อ ไม่พกบัตรเครดิต หรือใช้โทรศัพท์ธรรมดา ทำให้แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน

กล่าวได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเงิน ในยุคดิจิทัลนั้นยังคงมีอีกมากมายหลายประเด็นให้ได้เรียนรู้และศึกษาเพื่อนำมาทำความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นให้เกิดขึ้นในสังคมให้น้อยที่สุด เพื่อให้คนในสังคมสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย คุ่มค่า และวางแผนในการใช้เงินที่ดี ทำให้คนในสังคมมีความสุขและรู้สึกเป็นสังคมที่ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น

นอกจากปัญหาหรือผลเสียที่กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยให้คนในสังคมรู้สึกใช้เงิน ในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยคือ การสร้างวินัยการออมเงินให้กับตัวเองในยุคที่เรียกว่าสังคมไร้เงินสด ซึ่งการออมเงินในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และยังมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยยกตัวอย่าง การออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนต่างๆ แต่การออมเงินประเภทนี้ก็มักมีความเสี่ยงเช่นกัน คืออาจมีความเสี่ยงในการได้กำไรหรือขาดทุน เป็นต้น การออมเงินแบบรายเดือนหรือรายปี ซึ่งผู้ที่ต้องการออมเงินนั้นเพียงแคไปเปิดบัญชีที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่สนใจ จากนั้นก็สามารถออมเงินผ่านระบบ Mobile Banking ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปฝากที่ธนาคาร ซึ่งหากคนในสังคมรู้จักการวางแผนในการออมเงินที่ดี ปัญหาหนี้สินที่เกี่ยวกับการใช้เงินในยุคดิจิทัลจะลดน้อยลง และทำให้คนในสังคมมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีมีความก้าวล้ำอยู่ตลอดเวลา เราเป็นคนในสังคมและเป็นผู้ใช้บริการจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้และใส่ใจในวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีตามไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้ตนเองสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และเป็นการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

เรื่อง เงินตรา, [online], <https://www.royalthaimint.net>, 2018/12/15

Payment, [online], dv.co.th/blog-th/10-mega-trends-payment/, 2018/12/15

Bitcoin, [online], <https://siamblockchain.com/bitcoin-คือ-อะไร/>, 2018/12/19

ลิมเหล่าโหวง, [online], <https://www.limlaongow.com/blog/limbitcoinpayment?lang=en>, 2018/12/23

พร้อมเพย์, [online], <https://money.kapook.com/view150539.html>, 2019/01/05